

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๒๓ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยนางสาวสุพัตรา พรหมศร
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์ เปิดโอกาสให้สมาชิก ข้าราชการหรือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าสาธารณะไม่สว่างในพื้นที่ห่างไกลในชนบทสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เรื่องการเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่อาเซียนโดยเฉพาะด้านภาษาในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหาชาวนาไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากรัฐในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดและอีก ๓๘ จังหวัดอยากให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาโดยเร่งด่วน การชดเชยความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยความเป็นธรรมในปัญหาต่างๆที่ประชาชนประสบความเดือดร้อน ปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิในจุดตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีการดำเนินการล่าช้าและมีเจ้าหน้าที่น้อยอยากให้เพิ่มเจ้าหน้าที่มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ

จากนั้นประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆดังนี้

๑. เรื่องนายเกษม นิยมลรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนั้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกษม นิยมลรัตน์ จึงเป็นอันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๖ (๓) ดังนั้นปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน ๔๙๘ คน
 ๒. เรื่อง ประธานวุฒิสภามีหนังสือแจ้งว่า ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ สมัยสามัญนิติบัญญัติวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รวมทั้งในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ สมัยสามัญนิติบัญญัติวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
- จากนั้นที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน ๓ คณะดังนี้
- แต่งตั้งนางรุ่งมณี เมฆโสภณ แทนนางทิวา ณ นคร ที่ลาออกจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 - แต่งตั้งนายอำนาจ ชูณหะนันท์ แทนนางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ที่ลาออกจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- แต่งตั้งนายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล แทนพันโทสินธพ แก้วพิจิตร ที่ลาออกใน คณะกรรมการการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรและแต่งตั้งนายจุฤทธิ์ ลักษณะวิศิษฐ์ แทนนายปัญญาวัฒน์ บุญมี ที่ถึงแก่อนิจกรรม

จากนั้นที่ประชุมฯ พิจารณาต่อเรื่องในส่วนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งสภาฯ ที่ผ่านมาที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายก่อนรับหลักการในวาระที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกันสังคมที่ใช้อยู่ปัจจุบันและประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ในส่วนการแก้ไขเกี่ยวกับการ ขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานทุกภาคส่วน ปรับปรุงองค์ประกอบ กระบวนการได้มา คุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม การปรับปรุงสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ จากกองทุนของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิอื่นอาทิ ขยายความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า ลูกจ้าง เพื่อให้มีความหมาย ครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมดและแก้ไขบทนิยามคำว่า ทูพพลภาพ เพื่อให้ชัดเจนและแก้ไขบทนิยามคำว่า ว่างงาน เพื่อให้จำกัดเฉพาะกรณีการถูกเลิกจ้างเท่านั้น รวมทั้งกำหนดบทนิยามคำว่า ภัยพิบัติ เพื่อกำหนดขอบเขตการ ได้รับลดหย่อนการออกเงินสมทบ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการประกันสังคม หลักเกณฑ์และ วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ รวมทั้ง เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ประกันสังคม ที่ปรึกษาและกรรมการการแพทย์และกำหนด

ร่างนี้ฯ สมาชิกอภิปรายได้อภิปรายใช้เวลาพอสมควร อาทิประเด็นกองทุนของผู้ประกันตนในการ จัดการดูแลด้วยความโปร่งใส สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตนที่ควรมีครอบคลุมให้กว้างขวางขึ้น ปัญหา ของผู้ประกันตนในการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมทั้งปัญหาการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมที่ควรปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกับปรับปรุงในตัวร่าง ฯ ครั้งนี้

ภายหลังอภิปรายได้เวลาพอสมควร ประธานฯ ได้ส่งเลื่อนการพิจารณาร่างดังกล่าวไปในการประชุม สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๙ นาฬิกา